

**บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายกลับมาอ่อนค่า หลังสินทรัพย์เสี่ยงถูกขายทำกำไรระหว่างวัน**

\*บาท/ดอลลาร์ภาคบ่ายกลับมาอ่อนค่า หลังสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ถูกขายทำกำไรออกมาระหว่างวัน

\*สกุลเงินเอเชียส่วนใหญ่แข็งค่าขึ้นในวันนี้ หลังความผันผวนในตลาด ซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เริ่มเบาบางลง โดยริงกิต มาเลเซีย ยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง หลังจากอ่อนค่าลงไปมากก่อนหน้านี้ ส่วนดอลลาร์ สิงคโปร์ ได้รับแรงหนุนจากความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

\*ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เผย เงินบาทที่มีค่าความผันผวนมากขึ้นเกินระดับ 5% ในขณะนี้ ยังไม่เป็นปัญหามากนัก และมองว่าค่าเงินบาทในขณะนี้ ยังไม่มีทิศทางชัดเจน

\*ยูโรฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลังจากแตะจุดต่ำสุดรอบ 7 สัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ส่วนดอลลาร์เผชิญกับคำสั่งขาย เมื่อเทียบกับเงินหลายสกุลในวันนี้ โดยนักลงทุนมองว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้เข้าสู่เสถียรภาพแล้ว หลังจากดิ่งลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

\*ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จัดการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ โดยนักวิเคราะห์ คาดว่า บีโอเจจะตรึงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0-0.1% และจะไม่ประกาศการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินครั้งใหม่

\*17.01 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.24/28 จาก 30.19/22 ช่วงเช้า ขณะที่ในตลาด offshore อยู่ที่ 30.28/29 จาก 30.18/25 ช่วงเช้า

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.85/88 จาก 81.58/59 ช่วงเช้า

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4268/71 จาก 1.4279/84 ช่วงเช้า

"วันนี้ยังคง sideways อยู่ ช่วงบ่ายพอเริ่มมีแรงขายหุ้นภูมิภาคออกมาอีกแล้วยูโรก็ลงมา ก็ทำให้มีแรงขายกันใหม่ ช่วงนี้ยังไม่มียุโรปที่จับต้องได้ชัดเจนนัก" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้แกว่งตัวตามแรงซื้อขายระหว่างวัน โดยบาทแข็งค่าในช่วงเช้าตามทิศทางสกุลเงินภูมิภาค และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ แต่การอ่อนตัวของยูโร รวมถึงราคาน้ำมันและทองคำ ตลอดจนตลาดหุ้นเอเชีย ก็เป็นสัญญาณลบต่อสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ

ดีลเลอร์ มองว่า ในช่วงสั้น ค่าเงินบาทจะยังแกว่งตัวในกรอบ 30.10 ถึง 30.40 ต่อไป จนกว่าจะมีปัจจัยมาชี้ทิศทางตลาดที่ชัดเจนได้

Source: Bisnews

**\*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร  
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้